

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL (BCG)**

Mã chứng khoán: **BCG**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Tuấn

Địa chỉ: L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 62 680 680- ext 210 – Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty Cổ phần BCG Energy (BCG Energy) - công ty thành viên trực thuộc của BCG với các nội dung chính như sau:

Ngày 04/09/2019, BCG Energy đã phát hành thành công 115,75 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi không tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền cho nhà đầu tư tổ chức là Hanwha Energy Corporation Singapore Pte, Ltd. Số tiền này sẽ được dùng để đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo mới của BCG Energy.

Hanwha Energy Corporation Singapore Pte.Ltd là chi nhánh của Hanwha Energy Corporation (Hàn Quốc)- có văn phòng chính tại Hàn Quốc và các chi nhánh tại Nhật Bản, Thái Lan, Úc, Singapore và Mỹ. Đây cũng là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Hanwha - một trong 10 tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc và nằm trong Top 500 tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới. Hanwha hiện có danh mục kinh doanh đa dạng trong các lĩnh vực: Sản xuất & Xây dựng, Tài chính, Dịch vụ & Nghỉ dưỡng, Hàng không vũ trụ và cơ điện tử, Hóa chất và Nguyên vật liệu tiên tiến, Năng lượng tái tạo với mạng lưới gồm 61 pháp nhân và 325 mạng lưới thành viên trên toàn cầu.

Trong năm 2019, BCG Energy đã thành công triển khai và đưa vào khai thác thương mại 2 nhà máy năng lượng mặt trời tại địa bàn huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An với tổng công suất là 140MW. Đồng thời, hiện nay công ty cũng đang tích cực hoàn thành các thủ tục pháp lý nhằm triển khai các dự án năng lượng tái tạo khác bao gồm năng lượng mặt trời tại Long An,



Bến Tre và năng lượng gió tại Sóc Trăng. BCG Energy đặt chiến lược đến năm 2021, danh mục các dự án năng lượng tái tạo được triển khai sẽ mức công suất từ 1,5GW đến 2GW.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website [www.bamboocap.com.vn/](http://www.bamboocap.com.vn/) mục BCG với nhà đầu tư

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**Phạm Minh Tuấn**

